
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๒ 
ครั้งที ่ ๑๖  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพฤหัสบดีที ่ ๒๘  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสุรินทร์  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  (นายอาคม  
เติมพิทยาไพสิฐ)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสมุทรสงคราม  พรรคประชาธิปัตย์  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  (นายจุติ  ไกรฤกษ์)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายอนุชา   
นาคาศัย)  เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดลพบุรี  พรรคเพื่อไทย  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ 
กระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 
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๑. กระทู้ถาม  ของ  นายกัญจน์พงศ์  จงสุทธนามณี  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ขอให้ตรวจสอบการปล่อยน้ าเสียลงสู่ทะเล
บริเวณชายหาดบางปู  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  
ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๓   
โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  
เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การจัดสวัสดิการส าหรับผู้หญิง
เพื่อเป็นการป้องกัน  บ าบัดรักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจอันเกิดจาก
โรคมะเร็งเต้านม  และโรคมะเร็งปากมดลูก  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (นายสาธิต  ปิตุเตชะ)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายมานพ  คีรีภูวดล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน  
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  (นายประภัตร  โพธสุธน)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยใน
ระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยน 
ปฏิบัติหน้าที่ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นางมุกดา  พงษ์สมบัติ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดขอนแก่น  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การด าเนินการเพื่อออกพระราชกฤษฎีกา  
ก าหนดเขตนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  โดย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (นายจุติ  ไกรฤกษ์)  เป็นผู้ตอบ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๑.๐๑ – ๑๒.๕๑  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่ประธาน
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดเลย  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การบริหารจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา)  เป็นผู้ตอบ   

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการจราจรและผิวจราจร
ถนนดินแดง  ๑   
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นายประสงค์  บูรณ์พงศ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเสรีรวมไทย  เรื่อง  การเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินและหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์  (น.ส.๓  ก)  ตามมาตรา  ๖๑  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน   

กระทู้ถามในล าดับที่  ๒ - ๓  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายนิพนธ์  บุญญามณี)  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายนริศ  ข านุรักษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์  จ านวน  ๒  กระทู้ถาม  คือ 

๑) เรื่อง  ขอให้มีการก่อสร้างสนามกีฬาประจ าจังหวัดพัทลุงแห่งที่  ๓  
โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  (นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ)   
เป็นผู้ตอบ 

๒) เรื่อง  ขอให้มีการก่อสร้างสะพานในเขตอ าเภอปากพะยูน  จังหวัด 
พัทลุง  จ านวน  ๓  แห่ง  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม  (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายรังสรรค์  มณีรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดล าพูน  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการส ารวจและ
ออกแบบทางหลวง  ๔  ช่องจราจร  ทางเลี่ยงเมือง อ าเภอจอมทอง  (เพิ่มเติมโครงข่าย
คมนาคมฝั่งตะวันตก  จังหวัดล าพูน)  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ)  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม
ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน   
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม  ตรวจสอบ  การใช้เงินตาม
พระราชก าหนด  ๓  ฉบับ  เพื่อแก้ไขปัญหา  เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม   
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  ขอขยายระยะเวลา
การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  
(ในระเบียบวาระที่  ๗.๒)   

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน 
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๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๓  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน 

๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทาน
บัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่  ขอขยายระยะเวลา
การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๖๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

 ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาศึกษา 
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๖๐  วัน   

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมไดแ้จ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา  เยียวยา  และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  
ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๑๓  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที ่ ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๔ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้  
นายเอนก  มีมงคล  รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นางธิดา  
พัทธธรรม  ผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นายเอด  วิบูลย์เจริญ  
ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ  นางสาวอัญจนา  วงศ์สว่าง  และนางสาวอุปมา  ใจหง ษ์  
ผู้แทนจากส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชมุ  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  รองเลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ  ตอบชี้แจง 
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ต่อมา  ได้มีสมาชิกฯ  เสนอญัตติ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๕๔  (๒)  เพื่อขอ
เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอน าเรื่องรับทราบร่างพระราชกฤษฎีกาการก าหนด 
ให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียม  การต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต  พ.ศ.  ....  ตามมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซึ่งที่ประชุม 
เห็นชอบ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให ้ 
นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ  เลขาธิการ  ก.พ.ร.  และนายนพดล  เภรีฤกษ์  กรรมการ
ร่างกฎหมายประจ า  ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เข้าร่วมชี้แจง 
ต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖  ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  กรรมการ 
ร่างกฎหมายประจ า  ตอบช้ีแจง 

จากนั้น  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  
และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องในล าดับถัดไป  คือ 

๑. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓   

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให ้ 
นางจินดารัตน์  วิริยะทวีกุล  รองผู้อ านวยการ  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  นายถาวร  
เสรีประยูร  นางสาวอัญจนา  วงศ์สว่าง  นายอัคนิทัติ  บุญโญ  และร้อยต ารวจตรีหญิง จารุณี  
เล็กด ารงศักดิ์  ผู้แทนจากส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง  เข้าร่วมชี้แจง
ต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖  ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  รองผู้อ านวยการ  
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  ตอบช้ีแจง 

๒. รายงานสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน
ประจ าปีบัญช ี ๒๕๖๒ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้   
นางภัทรพร  วรทรัพย์  รองอธิบดี  กรมบัญชีกลาง  นางมัลลิกา  อัพภาสกิจ  ผู้อ านวยการ 
กองก ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  นางสาวสุธีรา  กิจนาบูรณ์   
  



-  ๖  - 
 

นางสาวสุณีย์  มงคลเลิศพาณิช  นางณริศรา  ขูขุนทด  นางสาวธัญจิรา  จิระเศรษฐกุล  
นางสาวพนิดา  พิทยาธรเทพ  นายนนท์ปวิธ  สายภู  และนางสาวปรีชญา  นาคแกม  
ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๗๖  ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ 

ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง  ตอบชี้แจง  
ที่ประชุมเห็นชอบใหน้ ารายงานดังกล่าวกลับไปปรับปรุงก่อนที่จะเสนอสภาเพื่อทราบต่อไป 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๔๑  นาฬิกา 
 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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